



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
โดยจ้างด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้กำหนด
การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นเวลา ๒ ปี
นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ตามลำดับจากผู้ได้คะแนนมาก
ไปหาน้อย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ - ๒ ตามประกาศนี้
ไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หากพ้นกำหนดนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา ยางสุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวพรพิมล สอนรอด	๑	ลำดับที่ ๑ - ๒ ให้มารายงานตัว
๐๐๔	นายเอกวุฒิ ธรรมมะ	๒	ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๐๓	นางสาวภิญญา แก้วไพเราะ	๓	เวลา ๐๘.๓๐ น.
๐๐๕	นางสาวศรัญญา บุญเกิด	๔	ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
๐๐๗	นายนครินทร์ เอี่ยมกรั่น	๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๐๐๒	นางสาวรัตนวลี แจ่มบุญ	๖	สิงห์บุรี



ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิง